

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

วัน เดือน ปี 17 พ.ย. 2560

หน้า 9 เรื่อง ปีโตรเลียม

กรมเชื้อเพลิงฯเปิดประมูลปีโตรเลียมปี 61 เคาะสัมปทานพื้นที่บนบกภาคอีสาน-กลาง

นายวีระศักดิ์ พิงธุรงค์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) เปิดเผยว่า กรมฯอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการเปิดประมูลปีโตรเลียมรอบที่ 23 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2561 โดยกรมฯจะเปิดประมูลรอบใหม่นี้จะเป็นการเปิดให้สำรวจปีโตรเลียมทั้งบนบกและในทะเล โดยมาจากพื้นที่บางส่วนใน 29 แปลงที่เคยมีการลงพื้นที่สำรวจก่อนหน้านี้ โดยการเปิดประมูลปีโตรเลียมรอบที่ 23 จะดำเนินการต่อจากการเปิดประมูลรอบที่ 22 ใน 2 แหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย คือ เอรಾವันและบงกช ที่คาดว่าจะประมูลแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561

สำหรับรูปแบบที่จะใช้ในการสำรวจปีโตรเลียมรอบที่ 23 จะยึดตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่กำหนดให้แต่ละพื้นที่ต้องดำเนินการในรูปแบบต่างๆตามที่ได้กำหนดไว้แล้วในประกาศ โดยพื้นที่แหล่งปีโตรเลียบบนบกส่วนใหญ่กำหนดให้ดำเนินการในรูปแบบสัมปทาน ขณะที่การสำรวจในทะเลส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบแบ่งปันผลประโยชน์ (พีเอสซี) และหากไม่มีผู้ดำเนินการแล้ว รัฐจะเข้าไปดำเนินการโดยใช้ระบบจ้างบริการ (เอสซี)

“พื้นที่ส่วนใหญ่ที่คาดว่าจะมีศักยภาพและอาจจะเปิดได้ในรอบที่ 23 คือพื้นที่บนบกส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ อุบลราชธานี อุดรธานี และบุรีรัมย์ และภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตรโลก มีโอกาสพบก๊าซธรรมชาติประมาณ 20-30% ต่อแปลง โดยการเปิดสำรวจรอบที่ 23 อาจมีแปลงสำรวจน้อยกว่า 29 แปลง เพราะต้องการเลือกแปลงที่มีศักยภาพสูงสุด และบางแปลงในทะเลอันดามันอาจไม่เปิด” ทั้งนี้กรมฯมีความกังวลในประเด็นการยอมรับของภาคสังคมและประชาชน เพราะที่ผ่านมาเกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างคนในพื้นที่กับผู้ดำเนินงานมาตลอด ดังนั้น จึงจัดตั้งภาคีเครือข่ายมีผู้นำชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อสร้างความเข้าใจในพื้นที่.

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ แนวหน้า วัน เดือน ปี 17 พ.ย. 2560 หน้า 6 เรื่อง พิโตรเลียม

เปิดประมูลปิโตรเลียมรอบที่ 23

นายวีระศักดิ์ ฟิ่งรัมย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า กรมอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการเปิดประมูลปิโตรเลียมรอบที่ 23 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ปลายปี 2561 โดยจะเป็นการเปิดให้สำรวจทั้งบนบกและในทะเล จากพื้นที่บางส่วนใน 29 แปลงที่เคยมีการลงพื้นที่สำรวจก่อนหน้านี้ โดยรอบที่ 23 จะดำเนินการต่อจากรอบที่ 22 ใน 2 แหล่งก๊าซอ่าวไทย คือ เอราวัณ และ บงกช ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 3 ปี 2561

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ โปสทูเดย์

วัน เดือน ปี 17 พ.ย. 2560

หน้า A3 เรื่อง ปีโตรเลียม

จ่อเปิดประมูล 'ปีโตรเลียม' รอบใหม่ปี'61

โปสทูเดย์ - กรมเชื้อเพลิงฯ คาด
เปิดประมูลปีโตรเลียมรอบ 23
ปลายปี 2561 เน้นบนบก ชิดเส้น
ภาคอีสานและภาคกลางมีศักยภาพ

นายวีระศักดิ์ ฟิงรัศมี อธิบดีกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) เปิดเผยว่า
ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม
การเปิดประมูลปีโตรเลียมรอบที่ 23
คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ช่วงปลาย
ปี 2561 โดยการประมูลรอบใหม่นี้จะ
เป็นการเปิดให้สำรวจปีโตรเลียมทั้ง
บนบกและในทะเล จาก 29 แปลง
ที่เคยมีการลงพื้นที่สำรวจก่อนหน้านี้
โดยจะดำเนินการต่อจากการเปิด
ประมูลรอบที่ 22 ใน 2 แหล่งก๊าซ
อ่าวไทย คือ เอราวันและบงกช ที่
คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส
3 ของปี 2561

สำหรับรูปแบบที่จะใช้ในการ
สำรวจปีโตรเลียมรอบที่ 23 จะ
กำหนดให้แต่ละพื้นที่ต้องดำเนิน
การในรูปแบบต่างๆ โดยพื้นที่แหล่ง
ปีโตรเลียมบนบกส่วนใหญ่กำหนดให้
ดำเนินการในรูปแบบสัมปทาน ขณะที่
การสำรวจในทะเลส่วนใหญ่จะใช้รูป
แบบแบ่งปันผลประโยชน์ (พีเอสซี)
และหากไม่มีผู้ดำเนินการแล้วนั้น รัฐ
จะเข้าไปดำเนินการโดยใช้ระบบ
จ้างบริการ (เอสซี)

“พื้นที่ส่วนใหญ่ที่เปิดสำรวจ
รอบที่ 23 คือ พื้นที่บนบกใน
ภาคอีสาน ได้แก่ จ.กาฬสินธุ์
อุบลราชธานี อุดรธานี และบุรีรัมย์
และภาคกลาง ได้แก่ จ.กำแพงเพชร
และพิษณุโลก มีโอกาสพบก๊าซ
ประมาณ 20-30% ต่อแปลง จำนวน
แปลงสำรวจอาจน้อยกว่า 29 แปลง
เพราะต้องการเลือกแปลงที่มี
ศักยภาพสูงสุด บางแปลงที่อยู่ใน
ทะเลอันดามันอาจไม่เปิดประมูล”
นายวีระศักดิ์ กล่าว ■